

Những vụ bảo hiểm thân thể kỳ lạ nhất thế giới!

Tác Giả: Tuấn Quang

Chúa Nhật, 03 Tháng 1 Năm 2010 20:47

Với các hợp đồng đặc biệt vô cùng này, người ta không bảo hiểm cơ thể mà chỉ bảo hiểm một bộ phận của cơ thể.

1. Bảo hiểm bộ ria 370.000 USD

Cầu thủ môn cricket người Úc Merv Hughes được xếp đầu danh sách với hợp đồng bảo hiểm bộ ria mép. Trong thời gian đầu quân cho đội cricket quốc gia Úc từ năm 1985 đến 1994, Merv Hughes đã bảo hiểm bộ ria quốc gia mình với giá 370.000 USD. Theo Merv Hughes, chính nhờ bộ ria đặc đáo này mà anh đã trở thành một cầu thủ cricket nổi tiếng khắp thế giới.



2. Bảo hiểm trình tiệt 1 triệu bảng Anh

Một công ty bảo hiểm ở Essex (Anh) đã đình chỉ hợp đồng bảo hiểm lạ đời nhất từ trước đến nay, theo đó ba chị em gái của một gia đình ở Tô Cách Lan cùng nhau bảo hiểm trình tiệt của mình với giá 1 triệu bảng Anh. Từ năm 2000, ba chị em đã đóng 100 bảng Anh mỗi năm. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ trong hợp đồng bảo hiểm đặc biệt vô cùng này quy định rằng công ty bảo hiểm sẽ trả cho ba chị em 1 triệu bảng Anh khi một trong ba chị em “thai vô nhiêm”, nghĩa là hoài thai và sinh ra một đứa con mà vẫn giữ được trình tiệt giống như Đức Mẹ. Giáo hội Công giáo không chấp nhận một trường hợp hợp “thai vô nhiêm” nào từ ngày Đức Mẹ nên đã lên án hợp đồng bảo hiểm kỳ quặc này.

3. Bảo hiểm chi c mũi 8 triệu bảng Anh

Sau nhiều năm lo lắng cho chi c mũi vẫn được coi là tài sản quý giá nhất, một người đàn ông Hoà Lan 47 tuổi tên Ilja Gort đã quyết định ký với công ty Lloyd's ở London một hợp đồng bảo hiểm trị giá 8 triệu bảng Anh. Ilja Gort là một nhà sưu tập râu lâu năm và chi c mũi của ông có khả năng nhón bất kỳ mùi nào của tất cả mọi loài rùa. Theo công ty Lloyd's, hợp đồng bảo hiểm quy định Ilja Gort không được chơi các môn thể thao mùa đông; môn quy định Anh, thi đấu hay phải giúp người khác trong các màn ném dao, không được... chuyển đổi giới tính để sinh con và không được t...!

Những video hiếm thân thể kỳ lạ nhất thế giới!

Tên: Gi#7843;: Tuấn quang

Ch#250;a Nh#7853;t, 03 Th#225;ng 1 N#259;m 2010 20:47



Những viên bảo hiểm thân thiện nhất thế giới!

Tác Giả: Tuấn Quang

Chúa Nhật, 03 Tháng 1 Năm 2010 20:47

